



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) เป็นไปตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไปทุกระดับ ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ จึงประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการสูงกว่าระดับดีขึ้นไป ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจตุชัย มณีรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 รอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
 ระดับดีเด่น ๕๓ ราย

๑	นางสาวศรุตาทวีพร มงคล	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๒	นางสาววงศ์อัมพร ภิญญวงค์	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๓	นายธนภัทร พอจิตร	เภสัชกร ชำนาญการ
๔	นางสาวอารีย์ ตี๋ใบใจ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๕	นางประทุมพร คำแสน	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
๖	นายต่อพงษ์ เลิศกลกิจ	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๗	นางสาวจิตต์อารี สิริใหม่	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
๘	นายชัยณรงค์ ธิติธัญตระกูล	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
๙	นางสาวอภินันท์ จันทร์ทา	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
๑๐	นางกุสุมา ยศใจ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๑๑	นางสาววรวัลลัญช์ วงศ์อินทร์	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๑๒	นางสาวนาริรัตน์ สุพรรณณ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๑๓	นางเกศินี ชัยวงศ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
๑๔	นางสาวกัณฑ์กวินท์ จาเดือน	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
๑๕	นางสาวรุ่งนภา ตันมา	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
๑๖	นางสาวยุวธิดา มูลธง	เภสัชกรชำนาญการ
๑๗	นางสาวนริศรา หมูทา	นายแพทย์ปฏิบัติการ
๑๘	นายขวัญเชิษฎ์ คำนิมิตร	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
๑๙	นางสาวธิดารัตน์ ธรรมตา	นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ
๒๐	นางสาวบัณฑิตา เกียรติอนันต์	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
๒๑	นางสาวนุศรา ศรีธียวง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒๒	นายเศรษฐ์ ตุ่มกุล	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
๒๓	นางสาวพรภวิษย์ สุท่าทาน	นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๒๔	นายทิวานนท์ ปัญญาคำ	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
๒๕	นางสุภาภรณ์ ศิริจันทร์	เภสัชกรชำนาญการ
๒๖	นางสาวณัฐกานต์ หมื่นไก่อ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๗	นางสาวสุทีนี้ ศิริชัยวงศ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๒๘	นางสาววาริณี พاجرทิศ	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
๒๙	นางสาววัชรีย์ วรธงไชย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๓๐	นางสาวรัชฎาภรณ์ แดงตี๋	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๑	นางสาวกรวิกา ผิวขาว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๒	นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์ศิริวรรณ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๓๓	นางสาวนันทนา ไต้เงาสน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๓๔	นางณฐมน พิระลัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๕	นายทศพร เรือนเมืองใจ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๓๖	นางสาวจิรัชญา ใจมูล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๓๗	นางสาวศิริวิมล พรหมมิน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓๘	นางสาวสุพัตรา แก้วคำมา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๓๙	นางสาวนันทวรรณ ตีใจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๐	นางสุภาภรณ์ บุญเรือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๑	นางนัฐนาการ ประนันท์คำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๒	นางสาวธัญญารัตน์ ภูศรีแก้ว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๔๓	นางสาวปิยมา นำปืด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๔	นางสาวกัลยากร หล้านันตา	นายแพทย์ปฏิบัติการ
๔๕	นางสาวสุปรียา วรญาณปรีชาพงศ์	นายแพทย์ปฏิบัติการ
๔๖	นางสาวรุ่งอรุณ นูนเมือง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๔๗	นายวิชาญ คำใหญ่	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๔๘	นางสาวจิราวรรณ ปัญญาปิน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๔๙	นางลักษิภา บุญตันแดง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕๐	นางสาวรัตติกาล แก้วจา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕๑	นางสาวมณีรัตน์ จันทร์แก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕๒	นายวิศรุต ศิริลำปาง	เภสัชกรชำนาญการ
๕๓	นายเกียรติศักดิ์ จิโน	นายแพทย์ปฏิบัติการ

ระดับมาก ๑๐ ราย

๑	นางสาวสังวาลย์ ไชกิติ	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
๒	นางสาวสุธิดา ทองคง	เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
๓	นางสาวอาทิตย์ยา วิภาผล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๔	นางจุไรวรรณ โกภิกคำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๕	นางสาวจันทร์จิรา บึงยา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖	นางสาวสุนันทา กชภูมิ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๗	นางสาวอนัญพร วอริกะ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๘	นางสาวจิรพร ตันไชย	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
๙	นางสาวศรัณญา ตุ่นแก้ว	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
๑๐	นางสาวอินทราณี เขียวคำรพ	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน



ประกาศโรงพยาบาลดอยเต่า

เรื่อง ผลการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

.....

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งให้โรงพยาบาลดอยเต่าดำเนินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ของลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ นั้น

โรงพยาบาลดอยเต่า ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ เพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้าง ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวนทั้งหมด ๕ ราย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการพิจารณามีลูกจ้างประจำได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ โดยเรียงตามลำดับความสำคัญ ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑.นางกัญยรัตน์	คำหล้า	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยทันตแพทย์ ส๑
๒.นางจตุพร	ใจผุย	ตำแหน่ง	พนักงานซักฟอก บ๒
๓.นายเอกสิทธิ์	สิทธิรินทร์	ตำแหน่ง	พนักงานประจำห้องยา ส๓
๔.นายสมพงษ์	ปิ่นสลิ	ตำแหน่ง	พนักงานขับรถยนต์ ส๒
๕.นางสุแก้ว	นำปืด	ตำแหน่ง	พนักงานวิทยาศาสตร์ ส๒

จึงประกาศมา เพื่อให้ทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวกานต์สินี ศุทรวัดน์พงษ์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่า